



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า 6

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผีเสื้อเริ่มจะขยับปีกแล้ว...!

โดย ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเริ่มต้นของรัฐบาลสมัคร 1 ถือเป็นมิติใหม่ที่นายกฯสมัครออกมายอมรับกับสังคมว่า คณะรัฐมนตรีชุดนี้ ชี้เห่ร์นิดหน่อย เป็นการยอมรับในฐานะเบอร์หนึ่งด้านการบริหาร ประเทศ

สิ่งที่นักการเมืองมีอารยธรรมกลัวมาก คือ การขาดการยอมรับจากกระแสเสียงของ ประชาชน เมื่อมีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่เป็นเสนาบดีบริหารบ้านเมือง จำต้องบริหาร ศักยภาพทุกท่านทั้งความรู้ อำนาจ การยอมรับ

การมีจุดเริ่มต้นที่ผู้คนนิทาหันต่อหน้าลับหลัง ว่าเป็นรัฐมนตรีฝัวเมีย รัฐมนตรีโนมินี (Nominee) หรือข้อความสรรหามาอ่อนแคะจะไม่เป็นปัญหาเลยหากการตั้งเสนาบดีจะ มาด้วยหลักอารยชน คือ วางคน ดี เก่ง ตรงกับงานที่บริหารให้กับคนราว 63 ล้านคน เป็นสุข

แต่ ครม.สมัคร 1 จุดเริ่มต้นไม่ถึง 1 เดือน กระแสตอบรับที่ไม่เป็นมงคล เริ่มต้นอย่างน่า ใจหาย

ทฤษฎี Chaos Theory หรือผีเสื้อกระพือปีก หมายถึง เมื่อใดความคิดใดๆ ทั้งบวก ลบ มาบรรจบตรงกัน จะเกิดแรงสะเทือนพลิกแผ่นดินได้ ดังผีเสื้อกระพือปีกพร้อมกัน ประเทศไทยอาจเกิดพายุ ที่ใดๆ ในโลกนี้ก็ได้

ทฤษฎีนี้สอนว่าอย่าล้อเล่นกับภาวะอารมณ์ ผิดหวัง ข้ำซาก อาจกระซอกใจให้เกิด ปราบฏุกการณ์ซ้อนดั่ง "ทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีก"

การที่ท่านรัฐมนตรีบางท่าน แสดงองค์ความรู้ออกมาแปลก? คือ เครื่องยืนยันอาจเกิด

ภาวะเสียงข้างขาน นินทา จนลืม รัฐมนตรีดี ที่กำลังตั้งใจทำงานเมกะโปรเจ็คต์มากมาย
ที่คนไทยอยากเห็นเป็นรูปธรรมเสียทีในชาตินี้

เสียงนินทาที่ ครม.สมัคร 1 ต้องประเมินความเสี่ยงดังเช่น

1.ตั้งรัฐมนตรี หลานท่านตบหน้าประชาชนอย่างแรง ออกหักเพราะเข้าสู่ยุคที่ตั้งใครก็ได้มี
อะไรหรือเปล่า...! โดยคนไทยต้องทำใจพร้อมรับการตัดสินใจของเสียงส่วนใหญ่

2.โครงการแปลกๆ เช่น จะยกเลิกซีแอล (CL) หรือ Compulsory Licensing กระทรวง
สาธารณสุขปลุกดันยุคาลิปตัส โดยขาดการไตร่ตรองงานวิจัยให้ชัดเจนก่อน การเตรียม
จัดการสื่อมวลชน อย่างน่าวิตก แนวคิดจัดสนามให้เด็กแข่งรถซึ่งที่ดังลงคลอง

3.ตั้งลูกหลาน นักการเมืองที่มีปัญหาในอดีตมาตำแหน่งในกระทรวง จะไม่เป็นปัญหา
เลย หากลูกหลาน ประพฤติดี ประวัติน่าดีพอ การตั้งเช่นนี้ บรรดานักวิชาการสาย
รัฐศาสตร์บอกเป็น กลเม็ดการเมืองเด็ด 3 ชั้น รอวันพังเร็ว

4.การวางตัว ให้สัมภาษณ์ของ รัฐมนตรีบางท่าน อหังการ วางท่า คล้ายจะบ้าอำนาจ

อย่าลืมหิวโชนนี้ได้มาเป็นสมบัติพลัดกันชม ทำดีคนยกมือทวมหัว ทำชั่วประจานทั้ง
แผ่นดิน

ผู้เขียนอยากให้แก้ไข จุดเสี่ยง ดังนี้

1.รัฐมนตรีที่โดนนินทาไม่เหมาะสมต้องแสดงฝีมือการทำงานอย่างเต็มที่ มีทีมงาน คนดีมี
ฝีมือ จะเป็น หมอ พยาบาล ไม่สำคัญเท่า ความตั้งใจ จริงใจ มั่นใจ ชยัน

2.โครงการใดๆ ที่จะทำ โปรดศึกษาให้ถ่องแท้ อย่าทำเพราะมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่
เบื้องหลัง หรือเพียงแค่ว่าที่ปรึกษาเป่าลมให้พูด ควรขอความร่วมมือด้วย อย่าใช้อำนาจ
บารมี อย่าลืมสังคมไทย ศักดิ์ศรีดีกรีมากกว่าความกลัว รัฐมนตรีจะทำรถซึ่งนั่งนิ่งๆ
หาทางแก้ปัญหาคือแก้แค้นมากกว่าจะนำปัญหาไปใส่ปัญหาดีใหม่

3.หยุดการตั้งลูกหลานนักการเมืองประวัติน่าเข้ามามีการบริหารประเทศชาติ หรือจะเข้ามา
ช่วย อย่าได้ตั้งเป็นทางการ แต่หากนั่งไปแล้วต้องหยุดเท่านั้น ที่ได้รับการแต่งตั้งคงต้อง
พิสูจน์ตนเอง อย่ากร่าง วางท่า บ้าอำนาจ

4.รัฐมนตรี ชุดสมัคร 1 ลอกเลียนความเป็นสมณะของนายกฯสมัคร ไม่มีรถหลวงนำหน้า
ขับรถเองบางครั้ง ซื่อกับข้าวถือของตัวเอง ไม่บ้าพิธีรีตอง สำคัญเลิกรถหลวงนำของคุณ
สมัคร ประหยัดเงินหลวงเกือบ 500,000 บาทต่อปี ลองทำให้ใจประชาชน จะสัมภาษณ์
อะไรนึกถึงก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด พูดแล้วคำพูดเป็นนายเรา

ปัญหาทำที่ คำพูด อารมณ์ของนายกฯสมัครปรับดีขึ้นมาก

นักวิชาการอยากเห็นการบริหารที่ไปด้วยดี บ้านเมืองสงบสุขไปตามครรลอง ไม่เกิด
สะดุดตั้งวันที่ 19 กันยายน 2549

บทเรียนเจ็บปวดของรัฐบาลคุณทักษิณ คือสิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องประเมินความเสี่ยง
หลายด้าน สำคัญคือ บริหารอำนาจ อย่าไปยุ่งกับองค์กรตรวจสอบ ปล่อยให้สื่อเดินไป
ตามทาง คนไทยยุค 2551 ไม่กินแกลบ ผิดถูกหาทางแก้ทางอากาศ ไม่ไหวขอให้ศาล
ช่วย

ทีวีสาธารณะ (TPBS) อย่าไปยุ่ง ปล่อยให้ตามกรอบกฎหมายเกิด

โอกาสท่านมาแล้ว มีแล้ว จงใช้โอกาสทำงาน อย่างตั้งใจ อย่าลืม คนเกลียดแล้วมารัก
มีมาก ทั้งคนรักแล้วมาเกลียดมีแยะ ทั้งหมดบางที่ไม่ใช่ใครทำ สนิมักดกินเนื้อในตนเอง
ทั้งนั้น

ผู้เขียนเห็นแวดวงต่างๆ ทุกระดับเริ่มนินทาให้ได้ยินมาก ดุจผีเสื้อเริ่มขยับปีก อยากรอให้
ผีเสื้อกระพือปีก ท่านก็รู้ผีเสื้อกระพือปีก คืออะไร มีความสุขเสี่ยงขนาดไหน บทเรียน
เจ็บปวดเช่นใด...

ทำไมจะรอให้ถึงวันนั้นหรือ...!

หน้า 6